



ประกาศเทศบาลตำบลศรีบัวบาน
เรื่อง มาตรการ กลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่น

.....

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและอาชีพซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีบัวบานและแก้ปัญหาที่สำคัญของตำบลศรีบัวบาน โดยเลือกดำเนินการจากศักยภาพของตำบลศรีบัวบานซึ่งได้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐และพระราชบัญญัติเทศบาล กำหนดให้เทศบาลตำบลศรีบัวบานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและยื่นคำขอตั้งงบประมาณประจำปีได้ทำให้เทศบาลตำบลศรีบัวบานสามารถของบประมาณพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้โดยตรง ดังนั้น แผนพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นกลไกที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนระบบการบริหารงานของเทศบาลตำบลศรีบัวบานแบบบูรณาการ คือ การส่งเสริมให้เกิดความสอดคล้องระหว่างการบริหารงานเทศบาลตำบลศรีบัวบานกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี นโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดินแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการส่งเสริมให้การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนสังคมในพื้นที่ในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และแก้ไขปัญหาพร้อมกันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเป้าหมายจะต้องดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สร้างภาคีแห่งการพัฒนา และการสร้างพันธมิตรความร่วมมือกันโดยเทศบาลตำบลศรีบัวบานจะต้องมีการประสานงานและสร้างพันธมิตรเครือข่าย ทั้งภาครัฐกิจ เอกชน องค์กรประชาสังคมประชาชนให้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินการภายในพื้นที่มีลักษณะบูรณาการ เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามที่กำหนดไว้ นำไปสู่การพัฒนาในพื้นที่อย่างแท้จริง เทศบาลตำบลศรีบัวบานจึงได้กำหนดมาตรการ กลไก ในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่นตามขั้นตอน ดังนี้

๑.ให้ยึดนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ รวมทั้งแผนรายสาขาเฉพาะด้านต่างๆ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เช่น แผนพัฒนาการเกษตร นโยบายโขงนึ่งภาคเกษตร แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติเขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงสร้าง พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง สิ่งแวดล้อม (ป่าไม้ ชยะ หมอกควัน) ประ踪ดองสมานฉันทฝัังเมือง เป็นต้น

๒.ให้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อทราบความต้องการ และศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งให้ความสำคัญในการจัดทำและการประสานแผนพัฒนาในพื้นที่ ตั้งแต่แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาชุมชนระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะสะท้อนถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

/ผ่านกระบวน...

ผ่านกระบวนการจัดทำแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้แผนมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันในระดับเป็นแผนเดียวกัน

๓. ให้มุ่งเน้นการทำงานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วนโดยคำนึงถึงความพร้อมของทุกภาคส่วน (ส่วนราชการต่างๆ รวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคม) เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของตำบล และร่วมกันในการสนับสนุนการ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔. ให้มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความถูกต้อง ในประเด็นข้อมูล และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่สำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาตำบล เพื่อให้ทันสถานการณ์ และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น

๕. ขั้นตอนการจัดทำโครงการที่ดำเนินการในแต่ละประเด็นการพัฒนา โดยในการจัดทำแผนงาน/โครงการให้เชิญส่วนราชการ/หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้โครงการเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

๖. ขั้นตอนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีคณะกรรมการแบบบูรณาการ ซึ่งมีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม

๗. ขั้นตอนการดำเนินโครงการเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้นำหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบแนวทาง ขอบเขต วิธีการ ขั้นตอนในการเข้าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามความเหมาะสม

๘. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบและติดตาม การดำเนินการตามแผน และใช้เป็นเครื่องมือในการคาดการณ์หรือมองเห็นโอกาสและแก้ปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้น และนำไปสู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคต โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานติดตามและประเมินผลให้ องค์ประกอบที่ครอบคลุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายสมบัติ ใจแจ่ม)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน